

## ปลัดฯ.สุ่มตรวจ "นมรร." สร้างมั่นใจให้เด็กกล้าดื่ม

นำเสนอเมื่อ : 2 ต.ค. 2558

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลุยสุ่มตรวจนมโรงเรียนทั่วประเทศ ชูเอาผิดทุกกรณีหากเจอทุจริต  
สั่งต้องสร้างความมั่นใจให้เด็กปกรอง-เด็ก หลังไม่กล้าดื่ม "นม รร." ดานกรมปศุสัตว์ เรียก 3 บริษัทวางบิลเปล่า  
สอบปากคำ 3 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รมว.เกษตรฯ  
ได้เร่งให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใสในโครงการนมโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งตนจะส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบ ทั้งทางลับ  
และทางตรง จะมีการสุ่มตรวจตัวอย่างนมที่ส่งให้เด็กกินที่โรงเรียน  
และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพทั่วประเทศ ทั้งนี้ตนจะใช้มาตรการเชิงรุกสมัยเป็นอธิบดีกรมป่าไม้  
และจะลุยด้วยตัวเอง ลงไปตรวจโรงงานผลิตนม ตรวจคุณภาพน่านมดิบที่เกษตรกร  
โดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยเด็ดขาด เพื่อให้เด็กผู้ปกครองมั่นใจนมโรงเรียน  
และยืนยันว่าจะเอาผิดทุกกรณีหากมีปัญหาหมกเม็ดเกิดขึ้นอีก

ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รอง ผอ.อ.ส.ค. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  
(มิลค์บอร์ด) กล่าวว่า ปัญหานมโรงเรียนบุตรส่งผลให้เด็กไม่มั่นใจนมโรงเรียน ไม่กล้าดื่ม  
ทั้งที่นมมีความจำเป็นกับเด็ก โดย อ.ส.ค. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักพยายามแก้ปัญหาเอาผิดผู้ผลิตนมไม่ได้มาตรฐาน  
ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมปศุสัตว์ กำลังเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องวางมาตรการใหม่ทั้งระบบ ก่อนที่มิลค์บอร์ด  
จะจัดสรรโควตานมโรงเรียนในภาคเรียนที่สอง ซึ่งทาง อ.ส.ค.ได้ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตน่านมดิบมีคุณภาพ  
มีการตรวจอย่างละเอียด แม้วัวที่มีปัญหาไม่น่านนมเข้าสู่การผลิตเด็ดขาด ทั้งนี้ที่เกิดขึ้นเป็นปลายน้ำ ไม่อยู่ที่ต้นน้ำ  
จากนี้ไป อ.ส.ค.จะดูแลโควตา ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องของทั้งหมด โดยให้ไปตรวจสอบโรงงานผลิต ทั้งหมด  
หากขาดคุณสมบัติจะขึ้นบัญชีดำออกจากโครงการนมโรงเรียนทันที

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ แจ้งว่า ในวันที่ 3 ต.ค.นี้ เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ยุทธ  
หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะกรรมการมิลค์บอร์ด ได้เรียกผู้ประกอบการนมโรงเรียน 3 ราย  
ที่มีพฤติกรรมเขาขายทุจริตวางบิลเปล่า ซึ่งมีโรงนมตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มาสอบปากคำเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยมีปศุสัตว์จังหวัดเป็นหัวหน้าทีมลงพื้นที่ตรวจสอบ  
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดที่ผ่านมา เช่นในพื้นที่ภาคเหนือ มี จ.พิษณุโลก นครสวรรค์  
เพชรบูรณ์ ในภาคอีสาน มี จ.อุบลราชธานี มหาสารคาม ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง จ.นครปฐม และสระบุรี

ด้านนายกิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ นายกสมาคมผู้ประกอบการนมยูเอชทีและที่ปรึกษาสหกรณ์โคนม 4  
แห่งสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ปากช่อง ไทยมิลค์ และมวกเหล็ก เปิดเผยว่าวันที่ 5 ต.ค.นี้ กลุ่มเกษตรกรโคนม  
กลุ่มสหกรณ์นม และกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ที่ผลิตนมในโครงการนมโรงเรียน จำนวน 50 กว่ากลุ่ม  
จะนัดประชุมกัน ที่โรงแรมเอเชีย เวลา 12.00-14.00  
น.เพื่อทำความเข้าใจและสนับสนุนมาตรการตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบใหม่ของมิลค์บอร์ด  
เพื่อให้โครงการนมโรงเรียนเป็นที่เชื่อถือของผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และสังคม  
โดยพวกเราแสดงจุดยืนว่าเด็กไทยได้รับประทานนมดีที่มีคุณภาพทุกกล่องทุกถุงอย่างแน่นอน  
ทั้งนี้จะเสนอให้มิลค์บอร์ด ดำเนินการขึ้นเด็ดขาดกับผู้ประกอบการโรงนม ปลอมปน ผลิตนมคุณภาพต่ำ  
ให้ตัดสิทธิ์ออกจากโครงการทันที ที่ผ่านมามีแค่วิธีลบลูซิทธิ ภาคทัณฑ์ หรือให้เปลี่ยนของใหม่ได้  
ตนขอให้เลิกงมงายวิธีวิธีการเหล่านี้เสียที่ อัยการให้เด็กกินนมจนท้องเสียจนคอยลุกขึ้นมาจัดการ  
เพราะเด็กอาจถึงแก่ชีวิตได้.

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 2 ตุลาคม 2558](#)